



ที่ 14/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

เรียน พี่น้องคนไทยที่อาศัยในภูมิภาคคิวชู จูโกะกุ และ โอกินาวะ ทุกท่าน

สัปดาห์นี้ ยังคงเป็นสัปดาห์ที่ทางการญี่ปุ่นขอร้องให้ทุกท่านอยู่อาศัยในบ้านพัก หากไม่จำเป็น ก็ไม่ออกไปนอกสถานที่กัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินย้ำเรื่องนี้อย่างเข้มข้นมาก ๆ และทราบว่า ประชาชนส่วนมากต่างก็รับฟังและเชื่อฟัง รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ในคิวชู จูโกะกุ และโอกินาวะ ที่มีรายงานมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพของท่านเอง ไม่ให้มีโอกาสติดเชื้อไวรัสร้ายนี้ ในระหว่างการเดินทางสัญจรไปมา และ เป็นการรักษาความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวที่ท่านรัก

จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า การแพร่เชื้อเกิดในหมู่คนใกล้ชิดมากที่สุด เช่น บุคคลในครอบครัว หรือ บุคลากรทางการแพทย์หลายท่านก็เสี่ยง เพราะให้การรักษาผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล

ดังนั้น ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย ทุกท่านต้องระวังมาก ๆ การประมาท ก็เป็นช่องทางให้เราเปิดรับเชื้อโรคร้ายได้ ที่น่าระวัง คือ เชื้อโรค อาจไม่ได้เกิดจากการ ไอ จาม รดกัน อย่างเดียว แต่เกิดจากการไปสัมผัสพื้นผิวสาธารณะที่มีเชื้อโรคตกหล่น ดังนั้น การป้องกัน คือ การใช้สติมาก ๆ ในการใช้ชีวิตมากกว่าปกติ และป้องกันตนเอง โดยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้บ่อยครั้งมากขึ้น ล้างนาน ๆ เกิน 20 วินาที และ หาน้ำกากาป้องกันตนเอง ทั้งน้ำกากาผ้า หรือ หากหาหน้ากากอนามัยได้

กรณีท่านมีข้อสงสัย ควรเผื่อระวังตนเองให้มากที่สุด และ หากมีอาการไข้สูง เกินกว่า 37.5 องศา ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก ขอให้รีบปรึกษาหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ของท่าน โดยโทรศัพท์ไปประสานก่อน ตอนนี้ หลายแห่ง ๆ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยไว้ช่วยเหลือคนไทยไว้ด้วยแล้ว โดยมีอาสาสมัครคนไทยช่วยเหลือท่าน

ขอให้ท่านปฏิบัติตามประกาศของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเฉพาะช่วงนี้ ขอความร่วมมือ "ชะลอ" การเดินทางออกจากพื้นที่ไปข้ามจังหวัด หากไม่จำเป็น อย่าเพิ่งรีบไปทำเอกสารใด ๆ โดยให้โทรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่กงสุลตามหมายเลขที่ประกาศไว้ ขอย้ำอีกครั้ง หากไม่จำเป็น ยังไม่ต้องรีบไปขอรับบริการใด ๆ ในช่วงนี้ หากมีปัญหา ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางทางโทรศัพท์ก่อน

การเดินทาง บนรถไฟ รถบัส รถแท็กซี่ ก็เป็นความเสี่ยงเช่นกัน เพราะอาจมีคนติดเชื้อโรคที่ยังไม่มีอาการแสดงออกแฝงอยู่ และ แพร่เชื้อมายังเราได้ ตอนนี้ ทุกจังหวัดในเกาะคิวชู และ ภูมิภาคจูโกะกุ โอกินาวะ มีรายงานผู้ติดเชื้อหมดทุกจังหวัดแล้ว แต่โชคดีที่ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยติดเชื้อกัน และขอให้ไม่มีตลอดไป

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสูติบัตร การทำหนังสือเดินทาง หรือทำบัตรประชาชน หากไม่มีเหตุเร่งรีบ ก็ควรรอไปก่อนนะครับ และที่สำคัญ ไม่ควรพาเด็ก ๆ เดินทางออกจากบ้าน ไปกับท่าน

ตอนนี้ จากข้อมูลทางการญี่ปุ่นระบุว่า พบผู้ติดเชื้อที่ยังหาสาเหตุ หรือ เส้นทางการติดต่อไม่ได้ เยอะขึ้นกว่า 60-70% ซึ่งหมายความว่า มีความเสี่ยงสูงมากในการเดินทางออกนอกพื้นที่ และข้ามจังหวัด

สถานกงสุลใหญ่ ฯ จึงขอให้ท่าน **ชะลอ** การขอรับบริการทางกงสุลต่าง ๆ ช่วงนี้ออกไป หากท่านมีข้อสงสัย อาจโทรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อน ยกเว้นกรณีท่านมีข้อเดือดร้อนจริง ๆ ให้โทรเบอร์สายด่วนกงสุล หรือ Hotline หมายเลข 090-2585-3027 และ 090-9572-1515

หวังว่าทุกท่าน จะมีวินัย ช่วยกัน ร่วมมือกัน ตามประกาศขอร้องของทางราชการไทย และ ญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด

ด้วยความปรารถนาดี

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกุโอกะ
12 เมษายน 2563